



Newsletter จดหมายข่าว

คณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อการพัฒนาสังคม
แผนกสุขภาพอนามัย

Committee for Health Pastoral Care



เป็นหน่วยงานภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

www.healthpastoral.com

ชั้น 3 อาคารที่ 122/11 ถนนนนทบุรี 14 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร.02 681-3900 ต่อ 1309 โทรสาร 02 681-5857 E-mail address :chc@cbct.net

ฉบับเดือนธันวาคม ค.ศ.2010

ฉบับนี้มีอะไร

ศาสนธรรมกับคุณค่าชีวิต



ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง
คุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม) ใน สำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน)ร่วมกับ
เครือข่ายศาสนิกสัมพันธ์ จัดเสวนาระหว่างผู้นำ
ศาสนาในหัวข้อ "ศาสนธรรมกับคุณค่าของชีวิต

เรื่องการทำแท้ง" เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ห้องประชุมโรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ
โดยมี พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสฐ์ และ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ เป็นผู้แทน
ศาสนาคาทอลิกเข้าร่วมเสวนา

อันเนื่องมาจากที่มีกรณีหน้าศพทารกที่เกิดจากการถูกแท้ง 2002 ศพ
มาทิ้งไว้ที่วัดไผ่เงิน ยานนาวา กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน เป็นต้นมา
ได้ทำให้สังคมเริ่มกันมาตระหนักถึงปัญหาการทำแท้งมากขึ้น พร้อมกับเกิด
กระแสการตั้งคำถามเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย องค์กรรัฐและเอกชน
จำนวนมากได้จัดประชุมสะท้อนถึงปัญหาที่แท้จริงและทางออกตั้งนั้นศูนย์
คุณธรรมจึงจัดเวทีเสวนาขึ้นโดยเชิญผู้นำทางศาสนามาร่วมเวทีระดมความคิด
เพื่อหาทางออกกับปัญหากำลังเกิดขึ้น ในสังคมไทยในขณะนี้

เวทีเสวนาประกอบด้วยผู้นำทางศาสนาพุทธคือพระครูธรรมธรรชิต คุณวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน
ผู้แทนศาสนา อิสลาม คือ นายมุฮัมมัด กาเซ็น และ นายสุพล บุญมาเลิศ ตัวแทนจากศาสนาอิสลาม ผู้แทนศาสนาคริสต์คือ
พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสฐ์ และคุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ

ผลสรุปจากเวทีเสวนานี้คือต้องลดการตั้งครมโดยไม่พร้อม แทนที่จะถกเถียงว่าควรจะมีกฎหมายทำแท้งเสรีหรือไม่
นอกจากนี้ยังต้องหาทางให้สมาชิกในสังคมรู้เท่าทันตนเอง รู้เท่าทันสื่อที่ไม่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่
ไม่ถูกต้องและเวทีเสวนายังได้มีข้อเสนอว่า สังคมไทยควรออกกฎหมายส่งเสริมชีวิต ไม่ใช่ออกกฎหมายทำแท้งเสรีเพราะเป็น
การแก้ปัญหาที่ถูกทางที่สุด ☩

เสวนาธรรมส่งเสริมชีวิต	หน้า 1
Pro-Life ไทยไปฟิลิปปินส์	หน้า 2
งานเอดส์เยี่ยมภาคใต้	หน้า 2
แกนนำผู้สูงอายุประชุมประจำปี	หน้า 3
ชมรมเวชบุคคล	
ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมโคราช	หน้า 4
เวชบุคคลฟื้นฟูจิตใจ	หน้า 4
ตั้งเครือข่ายผู้สูงอายุอุดรธานี	หน้า 6
ผู้สูงอายุนครสวรรค์ประชุมใหญ่	หน้า 7
แกนนำผู้สูงอายุอุบลประชุมใหญ่	หน้า 7
กิจกรรมเวชบุคคลฯราชบุรี	หน้า 8

วิสัยทัศน์

ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็นหนึ่งในเดียวกันฉันพี่น้อง
เปี่ยมด้วยคุณธรรม ในความรักของพระเจ้า

พันธกิจ

ส่งเสริมเวชบุคคลและองค์กรคาทอลิกในประเทศไทย
ในการอุทิศตนรับใช้ปวงชนด้านสุขภาพอนามัย
โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า

งานส่งเสริมคุณค่าชีวิต



ส่งเสริมชีวิต

องค์กรส่งเสริมชีวิตประเทศไทย เข้าร่วมประชุม 17th Asia Pacific Congress on Faith Life and Family ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายนที่ประเทศ ฟิลิปปินส์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆ ในเอเชีย ประมาณ 300 คน และมีคนไทยเข้าร่วม 12 ท่าน นำโดย คุณพ่อไพโรจน์ สมงาม ประธานองค์กรฯ

ก่อนการประชุม (3-5 พ.ย.53) มีการจัดการอบรม สำหรับผู้นำก่อนเรียกว่า "International Pro-Life Training for Clergy, Religious, and Pro-Life Leaders of Asia and Pacific" เพื่อศึกษาสถานการณ์ต่างๆ ที่ต่อต้านชีวิตและ คำสอนของพระศาสนจักรและการอภิบาลชีวิตและครอบครัว มีการบรรยายถึงกลุ่มต่อต้านชีวิตการทำแท้ง การสอน เรื่องอนามัยเจริญพันธ์ พระพรของการมีครอบครัวใหญ่ การดูแลผู้สูงอายุและการยุติชีวิต การใช้สื่อในการทำงาน ส่งเสริมชีวิต การเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมแห่งความตาย

หลังการสัมมนาผู้เข้าร่วมสัมมนาจากประเทศไทย ได้ประชุมร่วมกันเพื่อนำเสนอแผนการทำงานส่งเสริมชีวิต ขั้นต่อไป สรุปได้ดังนี้

1. ให้จัดตั้งคณะกรรมการองค์กรส่งเสริมชีวิต โดยเชิญ

คณะนักบวชต่างๆ ส่งสมาชิกเข้าเป็นกรรมการอย่างเป็นทางการและจัดให้มีการประชุมสามัญกรรมการชุดใหม่ปี ละ 1 ครั้งและคณะกรรมการดำเนินงานปีละ 3 ครั้งเพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงานนับตั้งแต่ เดือนมกราคม 2554 เป็นต้นไป

2. รวบรวมเอกสารและหลักสูตรงานส่งเสริมชีวิต และจัดให้เป็นระบบ และจัดทำ "แผนพับ" เรื่องของคุณค่าชีวิต เพศ แจกจ่ายโรงเรียนคาทอลิกโดยผ่านทางสมาพันธ์นักบวช
3. จัดทำโครงการสวดสายประคำส่งเสริมชีวิตต่อแม่พระ ก้าวาลูปในวันที่ 12 ของทุกเดือนในกลุ่มต่างๆ โดย เชิญชวน สมาชิกสหพันธ์นักบวชหญิงชายแห่งประเทศไทย เครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิก แห่งประเทศไทยร่วมมีส่วนในการภาวนาเพื่อส่งเสริม วัฒนธรรมแห่งชีวิต
4. เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำสายประคำส่งเสริม ชีวิต ทั้งทำด้วยตนเองหรือสนับสนุนวัสดุในการจัดทำสาย ประคำ หรือจัดพิมพ์แผนพับแนะนำการสวดสายประคำ ส่งเสริมชีวิต สำหรับแจกให้สมาชิกเครือข่ายที่เข้า ร่วมสวดสายประคำ
5. การขยายแนวคิด "การส่งเสริมชีวิต" ให้กับกรรมการ ฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ☩

งานเอดส์

เยี่ยมหน่วยงานด้านสุขภาพในภาคใต้

เยี่ยมหน่วยงานด้านสุขภาพในภาคใต้เยี่ยม ศูนย์มาริสท์มิชชั่น ระนองเป็นหน่วยงานคาทอลิกที่ทำงาน ด้านสุขภาพและเอดส์ในจังหวัดระนอง โดยได้พูดคุยกับ เจ้าหน้าที่ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านและดูแลผู้ติดเชื้อ ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นชาวพม่า

ในจังหวัดระนองมีองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้าน สุขภาพหลายหน่วยงาน แต่เมื่อเจอผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเอดส์ โดยเฉพาะที่เป็นชาวพม่าก็จะส่งเรื่องมาให้กับศูนย์มาริสท์ มิชชั่นดูแลช่วยเหลือต่อไป ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ก็ได้ ให้ความช่วยเหลือและประสานงานกับทางโรงพยาบาลระนอง เป็นอย่างดี เมื่อผู้ติดเชื้อต้องได้รับยาต้าน ทางศูนย์ก็จะให้ ความรู้ และติดตามผลการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง พวกเขาต้อง เสียค่ายาต้านเอง ซึ่งเขาจะต้องกินยาต้านไปตลอดชีวิต ปัญหาคือ เมื่อเขาป่วยและไม่มีเงินซื้อยาต้าน ทางศูนย์

ก็จะต้อง ช่วยเขาในระยะแรกจนกว่าเขาจะแข็งแรงและ ไปทำงานได้ เมื่อนั้นเขาก็จะต้องรับผิดชอบเรื่องยาต้านเอง อย่างไรก็ดี การช่วยเหลือนี้มีขีดจำกัด ถ้าศูนย์หมดเงิน ช่วยเหลือเรื่องยาต้านพวกเขาจะอย่างไร พวกเราได้ คุยกันว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดเลือกคนที่ จะได้รับ ยาต้าน ให้เขาสามารถได้รับยาและใช้ยาอย่างต่อเนื่อง มิเช่นนั้นแล้วแทนที่จะเป็นคุณ กลับจะเป็นโทษต่อเขาเอง นอกจากนี้ก็ต้องพยายามให้ชาวพม่าทุกคนที่เข้ามาทำงาน ได้ทำบัตรอย่างถูกต้องเพื่อสิทธิของเขาเอง และได้ไปเยี่ยม หน่วยงานของคามิลเลียน ที่ได้ตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพและ เยี่ยมบ้านชาวพม่าใน 4 ชุมชนอีกด้วย

สุดท้ายได้พบกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง ซึ่งท่านได้พูดถึงการสร้างศูนย์สุขภาพในพื้นที่ท่าเรือ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับชาวประมงทั้งไทยและพม่า ที่ จะได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพ ☩

งานผู้สูงอายุ

งานผู้สูงอายุ รวมพลประจำปี



คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ จัดสัมมนา และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ในหัวข้อ "เสริมสร้าง ผู้สูงวัย สุขกายใจ รักผูกพัน" วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน กรุงเทพฯ มีจิตตภาบาล ผู้ประสานงานและแกนนำผู้สูงอายุ 10 สังฆมณฑล เข้าร่วม สัมมนา 101 คน โดยมีพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมการสัมมนา

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวที ให้บรรดาผู้แทนผู้ประสานงาน/ คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับ สังฆมณฑล ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวางแผน งานสำหรับปีต่อไปให้สอดคล้องกับทิศทางงานอภิบาลของ พระศาสนจักรปี 2010-2015 ในเวลาเดียวกันก็ใช้โอกาส ดังกล่าวในการทบทวนความรู้และฝึกทักษะการเขียน โครงการร่วมกันอีกครั้ง โดยที่มหาวิทยาลัยจากสำนักส่งเสริม และพิทักษ์ผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์และฝึกทักษะการเขียนแบบฟอร์มเอกสาร ขอร้องรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ พร้อมกับเรียนรู้ การมีจิตอาสาแบบคาทอลิกในหัวข้อ "ชีวิตจิตของผู้มีจิต อาสาตามแนวทางพระคัมภีร์" โดย คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์

ในการประชุมใหญ่คณะกรรมการปีนี้ได้มีการนำ เสนอแผนงานผู้สูงอายุปี 2554 ไว้ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. ประสานงานตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล อุดรธานีและสังฆมณฑลจันทบุรี
2. ตั้งกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทั่วประเทศอย่างน้อย 10 กลุ่ม
3. ออกเยี่ยมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ
4. จัดงานวันผู้สูงอายุโอกาสเทศกาลสงกรานต์ในแต่ละวัดที่มี ชมรมผู้สูงอายุ
5. จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 6 และจัด งานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล
6. คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลจัดประชุม เพื่อ วางแผนการทำงานตลอดปี 2554 และติดตามความคืบ หน้างานในแต่ละชมรม
7. สำรวจและปรับปรุงทะเบียนผู้สูงอายุคาทอลิกพร้อมกับ สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ยากไร้ ผู้พิการในชุมชน
8. ประสานงานกับชมรมเวชบุคคลคาทอลิกในสังฆมณฑล เพื่อจัดให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุ ในโอกาสสำคัญต่างๆ
9. สนับสนุนให้ชมรม ผู้สูงอายุคาทอลิก ทุกแห่งขอร้องรับรอง เป็นองค์กรสาธารณ ประโยชน์ 



เวชบุคคลคาทอลิก

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมใจ ร่วมแรง

ร่วมเป็นกำลังใจให้กับ โรงพยาบาลเซนต์เมรี และเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา ที่ประสบภัยน้ำท่วมสร้างความเสียหายกับทรัพย์สินอย่างหนัก ด้วยเครือข่ายเวชบุคคลฯนครราชสีมา กำลังจะจัดการประชุมใหญ่ประจำปีของชมรมเวชบุคคลฯ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 ณ ห้องประชุมหลุยส์เบร์รี่ ชั้น10 อาคารวังกาแวย์โรงพยาบาลเซนต์เมรี นครราชสีมา นั้นแต่เนื่องจากเกิดอุทกภัยอย่างหนักขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งทางโรงพยาบาลเซนต์เมรีเกิดน้ำท่วมและเกิดความเสียหายอย่างหนักจึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานชุมนุม และประชุมใหญ่ฯออกไปโดยไม่มีกำหนด โอกาสนี้ขอสมาชิกเครือข่ายเวชบุคคลทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับทางโรงพยาบาลเซนต์เมรีและบุคลากรทุกท่านด้วย



ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี นำทีมแพทย์ พยาบาลและอาสาสมัครนำเวชภัณฑ์และปัจจัยที่จำเป็นไป ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 พร้อมกับตั้งศูนย์ให้บริการตรวจสุขภาพ และรักษาโรคให้กับประชาชนที่ประสบภัย ☸



ร่วมอาลัย

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยนำโดย
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ
ได้ร่วมงานพิธีกรรมอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ
มารีอา เสริมศรี จรรยาวนิชย์
ภรรยาของ ผศ.นพ.วรวิทย์ จรรยาวนิชย์
ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ณ ศาลาวัดเซนต์หลุยส์ สาทรใต้
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 19.30 น.



เวชบุคคลคาทอลิก

ชีวิตจิตเวชบุคคลคาทอลิก



ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดโครงการฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลคาทอลิก ในหัวข้อ "ชีวิตจิตเวชบุคคลคาทอลิก" วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียนมีเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลต่างๆ เข้าร่วมฟื้นฟูทั้งสิ้น 27 คน โดยมี **คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์** เป็นวิทยากร

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเวชบุคคลคาทอลิกได้มีช่วงเวลาในการฟื้นฟูจิตใจ และพัฒนาชีวิตจิตของตนเอง 2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเวชบุคคลจากทุกเครือข่ายได้มีเวลาอยู่ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในฐานะเป็นนักวิชาชีพคาทอลิก 3. เพื่อให้สมาชิกเวชบุคคลคาทอลิกจากเครือข่ายสังฆมณฑลต่างๆ ได้มีโอกาสรู้จักกันมากยิ่งขึ้น

เริ่มฟื้นฟูด้วยวจนพิธีกรรมเปิดการอบรมฟื้นฟูจิตใจ โดย **คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ** จิตตภิบาลเวชบุคคลคาทอลิกประเทศไทย เป็นประธานและให้ข้อคิดกับสมาชิกเวชบุคคล จากนั้นคุณพ่อวิทยาวิทยากรหลักได้ให้ข้อคิดกับชาวเวชบุคคลคาทอลิก การฟื้นฟูจบการฟื้นฟูจิตใจด้วยพิธีอวยพรศีล โดย **คุณพ่อโชคชัย คุรัตน์สุวรรณ** จิตตภิบาลเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ปัจจุบันชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยมี **รศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวิชย์** เป็นประธานชมรม **คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ** เป็นจิตตภิบาล มีเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกทั่วประเทศใน 6 สังฆมณฑล ☩



ปฏิทินงาน

- คณะอนุกรรมการฯ เพื่อส่งเสริมงานเอดส์ จัดประชุม Core Group ของ Catholic AIDS Network -Asia / Pacific วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
- คณะอนุกรรมการฯ เพื่อส่งเสริมงานเอดส์เยี่ยม โครงการพัฒนาศักยภาพป้องกันส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อในชุมชน - กาลสินธุ์ วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2553
- คณะอนุกรรมการฯ เพื่อส่งเสริมงานเอดส์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจิตวิทยาการให้การปรึกษาและการบำบัดเยียวยาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยแบบองค์รวมเพื่อการดูแลช่วยเหลือและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนำไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี" วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2553 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบท หนองคาย
- คณะอนุกรรมการฯ เพื่อผู้สูงอายุ จัดสัมมนาและประชุมใหญ่ประจำปี 2553 ให้จิตตภิบาล ผู้ประสานงาน แกนนำผู้สูงอายุสังฆมณฑล ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน
- ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยจัดฟื้นฟูจิตใจประจำปี 2553 ให้กับสมาชิกเครือข่าย วันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน
- แผนกสุขภาพอนามัย เข้าร่วมประชุมคาร์ดิสไทยแลนด์ วันที่ 15-16 ธันวาคม ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
- หน่วยงานในสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ จัดงานสังสรรค์และปิดประจำปี ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2553 และเปิดทำการวันที่ 3 มกราคม 2554

งานผู้สูงอายุ

สังฆมณฑลอุดรธานี จัดตั้งเครือข่ายผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล



บรรดาผู้สูงอายุตัวแทนชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุคาทอลิก จากวัดต่าง ๆ ในเขตสังฆมณฑลอุดรธานี เข้าร่วมโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี ณ อาคารคาทอลิกอสนวิหารพระมารดาบังจามูเคราะห์วันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมาจัดโดยฝ่ายสังคมของสังฆมณฑลฯ ภายใต้การนำของ **คุณพ่อวิชัย อ้วนนินต์** ประธานกรรมการฝ่ายสังคมสังฆมณฑลฯ **คุณพ่อปรีชา ศีลาโคตร** จิตตภิบาล มีตัวแทนผู้สูงอายุร่วมการสัมมนาจำนวน 68 คนจาก 4 เขต คือ เขตอุดร เขตขอนแก่น เขตหนองคาย เขตเลย - หนองบัวลำภู

การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก **พระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาติวิสัย** ประมุขสังฆมณฑลเป็นประธาน ในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนาและให้อวาทเพื่อ เป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดตั้งชมรมและตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลในครั้งนี้ จากนั้น **คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา** ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ **นางสาวกัญญา สุขพัฒน์** ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครสวรรค์ เป็นวิทยากร ผู้ดำเนินรายการสัมมนาให้แนวความคิดเรื่อง ทิศทางงาน อภิบาลของพระศาสนจักรในเรื่องของผู้สูงอายุ การจัดตั้ง ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกในระดับวัดและการตั้งคณะกรรมการ

เครือข่ายระดับสังฆมณฑล องค์ประกอบของการดำเนินงาน ผู้สูงอายุให้ยั่งยืน **คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ** ผู้อำนวยการแผนกสุขภาพอนามัยและจิตตภิบาลผู้สูงอายุฯ ได้นำเสนอ แผนงานของผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับทิศทางงานอภิบาล ของพระศาสนจักรปี 2010-2015 เพื่อไปถึงแนวคิดการ ดำเนินงานผู้สูงอายุที่ว่า **"ผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ"**

ในการสัมมนาครั้งนี้ได้มีการเลือกตัวแทนจากแต่ละ ชมรมเข้าเป็นคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลมี ทั้งหมด 14 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1.คุณพ่อปรีชา ศีลาโคตร 2.คุณบัวลม แก้ววงษา 3.คุณนงคราญ อานันต์ประภา 4.คุณบรรจง เส็งเจริญ 5.คุณแดง เหลลาพรหม 6.คุณแก้ว เวียงคำ 7.คุณเลียง โคตะ 8.คุณสมวงศ์ กายราช 9.คุณยุพิน เผือกเทศ 10.ซิสเตอร์สุปราณี กุฑัทรพย์ 11.ซิสเตอร์เชชีรีอา 12.จ.ส.อ.วิโรจน์ ชำนาญฤทธิ์ 13.คุณนิราศ ศิริชัย 14.คุณวชิระ ชำนาญฤทธิ์ โดยคณะกรรมการชุดนี้จะเริ่มประชุมกำหนดบทบาท และ แผนการทำงานผู้สูงอายุร่วมกับฝ่ายสังคมสังฆมณฑล อุดรธานีต่อไป ✠



ว่าที่คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี

งานผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุนครสวรรค์นัดพบเครือข่ายประจำปี



คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครสวรรค์ จัดโครงการสัมมนาและประชุมใหญ่ประจำปี 2553 ณ วัดเซนต์นิโคลัสพิษณุโลก วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2553 โดยพระสังฆราชพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานในพิธี เปิดและอยู่ร่วมการสัมมนา มีจิตตาศาสนา ผู้ประสานงาน เครือข่ายผู้สูงอายุในสังฆมณฑลนครสวรรค์เข้าร่วมงาน 124 คนพร้อมกันนี้ คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ สภาพระสังฆราชฯ และคุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาศาสนาไปร่วมเป็นกำลังใจ



แกนนำผู้สูงอายุอุบลประชุมใหญ่



คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุบลราชธานี จัดประชุมใหญ่เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุในสังฆมณฑล ประจำปี 2553 นำโดยคุณพ่อวิทยา งามวงศ์ อุปสังฆราช และคุณพ่อธวัชชัย จันทรกาญจน์จิตตาศาสนางานผู้สูงอายุ และ นางกองแพง พวงอก ประธานคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ที่อุบลน้ำซบรีสอร์ต อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี มีแกนนำผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุม จำนวน 53 คน

วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 1.) เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุในสังฆมณฑลอุบลราชธานี 2.) เพื่อการสร้างความเข้าใจกระบวนการทำงานผู้สูงอายุในระดับสังฆมณฑลอุบลราชธานี อันจะเป็นการสร้างคามยั่งยืนให้กับชมรมผู้สูงอายุเอง โดยมีคุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่แกนนำ

การประชุมใหญ่ประจำปี 2553 มีแกนนำผู้สูงอายุ จาก 12 วัดคือ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี วัดอัครเทวดามีคาแอล ช่างแย้ วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านบึงไผ่ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย วัดแม่พระแห่งสันติภาพ บ้านหนองดินดำ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู วัดพระฤทัย บ้านสีฐาน วัดแม่พระเสด็จเยี่ยม บ้านคูสว่าง วัดแม่พระฟาติมาบ้านนาคำ วัดแม่พระถือศีล ชำระ บ้านเอือดน้อย วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาตุน วัดแม่พระประจักษ์เมืองลือร์ดี บ้านเหล่า

ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี

จัดโครงการฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคล ราชบุรี
เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2553



เครือข่ายชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ออกเยี่ยม
ชุมชนบ้านสามสิบหาบ ต.เขาพระ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี จำนวน 20
ครอบครัว วันที่ 18 ก.ย.53 มีผู้มาร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน

กิจกรรมที่จัดประกอบด้วย 1.วาดเขียน ระบายสีภาพในเด็กเล็ก
2.ตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต ตรวจร่างกายเด็กและผู้ใหญ่ 3. ให้คำ
ปรึกษาด้านสุขภาพ 4.ให้ความรู้การดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ 5.สอน
กายภาพบำบัด 6.ให้ความรู้ การดูแลสุขภาพช่องปาก สอนแปรงฟันในเด็ก
7.สอนการล้างมือที่ถูกต้อง 8.เล่นเกมส์ กิจกรรมสนุกสนาน 9.เลี้ยงอาหาร
กลางวัน 10. ถ่ายภาพครอบครัวขึ้นทะเบียน สมาชิกในเขตวัด



ออกหน่วยงานต้อนรับพระธาตุ น้กบุญ
ยอห์น บอสโก ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
บางนกแขวกสมุทรสงคราม วันที่ 21
พฤศจิกายน 2553



ออกหน่วยพยาบาลให้บริการตรวจสุขภาพและคำปรึกษา ที่วัดนักบุญมาร์การีตาบางตาล
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553

